



ทีมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (SRT) ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง

ทีม เอส อาร์ ที ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ทีมที่ 1 นำทีมโดย นายแพทย์จิตติกร โตโพธิ์ไทย นายศตวรรษ ศรีพรหม และนายรักศักดิ์ ปานสาย ไคลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์พักพิง วัดบางไผ่ อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งศูนย์พักพิงแห่งนี้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นศูนย์รวม มีผู้ประสบภัย 200 - 250 คน โดยประมาณ สภาพแวดล้อมโดยรวม พื้นที่มีน้ำท่วมขัง สูงประมาณ 150 ซม. ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง เท่านั้น สถานที่พักพิงแห่งนี้ชั้นล่างใช้การไม่ได้เพราะถูกน้ำท่วมขังสูง ทำให้ผู้ประสบภัยต้องขึ้นไปอาศัยอยู่ บริเวณชั้น 2 ของศาลาการเปรียญ บริโภคอาหารกล่อง และ น้ำดื่มที่ได้รับบริจาค และศูนย์พักพิงแห่งนี้มีเครื่อง กรองน้ำ จำนวน 2 เครื่องสำหรับให้บริการผู้ประสบภัยด้วย โดยมีพระภิกษุ และอาสาสมัครเป็นผู้อำนวยการ ความสะดวกในศูนย์

ทีม เอส อาร์ ที ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ทีมที่ 2 นำทีมโดย แพทย์หญิงชมพูนุท ไทยจินดา และนางสาว วราภรณ์ นนทวิ ไคลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือที่ศูนย์วัยผู้สูงอายุ กรมสรรพากร สภาพแวดล้อมโดยรวม พื้นที่ เป็น อาคารสูง 10 ชั้น รูปตัวยู มีน้ำท่วมขังล้อมรอบ สงกคลื่นเหิมที่เกิดจากการเน่าเสียของน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานาน ที่ พักพิงผู้ประสบภัยแห่งนี้มีการปรุงประกอบอาหารรับประทานเอง ทำให้มีอาหารปรุงสุกรับประทาน มีทีม อสม. เข้ามารวมสร้างกิจกรรมเฝ้าระวังผู้สูงอายุ มีทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสุขภาพจิตเขาดูแล และรวมทำกิจกรรม ทุกวัน

ในด้านสถานะสุขภาพของผู้พักพิง พบว่า ในสถานพักพิงแห่งนี้ มีผู้ประสบภัยป่วยด้วยโรคท้องร่วง 2-3 ราย ต่อวัน สาเหตุมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด อาหารบูดเน่า และยังพบว่าเด็กทารกที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน จำนวน 5 คน ไม่ได้กินนมมารดา ซึ่งมีปัญหาจากสุขภาพของมารดา และ มารดาต้องออกไปทำงานนอกบ้าน สำหรับผู้สูงอายุบางคน มีโรคประจำตัว และเกิดความวิตกกังวลจากการประสบภัยครั้งนี้

สำหรับ ปัญหา และผลกระทบของผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงที่ได้รับ นั้น เป็นปัญหาน้ำเสียจากการท่วมขังเป็น เวลานาน น้ำเริ่มเป็นสีดำ และสงกคลื่นเหิม การรับประทานอาหารจากการบริจาค ที่บูด และเน่าเสีย หองสุขาเต็ม ไม่เพียงพอสำหรับผู้ประสบภัย ปัญหาใหญ่เรื่องคือ น้ำดื่มที่ได้รับบริจาคมีปริมาณน้อยทำให้ไม่เพียงพอต่อ การบริโภค ซึ่งทีม เอส อาร์ ที ได้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ โดยการ ตรวจสอบอาหาร น้ำดื่ม น้ำประปาในการ อุปโภค บริโภค พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังกรณีที่อาหารนั้นไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยการสังเกตสี หรือกลิ่นที่ผิดปกติ ด้านการจัดการขยะ ทางทีมงาน ได้แนะนำการคัดแยกขยะ แจก อี เอ็มฟง เจลล้างมือ และถุงดำ สำหรับใส่ขยะ ในด้านของการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ทีมงาน ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ และให้คำแนะนำเรื่องการได้รับวัคซีนของ ทารกเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อไป ทีม เอส อาร์ ที ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จะรายงานถึงความเคลื่อนไหว การดำเนินงาน การเขาช่วยเหลือ และการสนับสนุนให้ทราบอีกเป็น ระยะๆ ต่อไป